

เจ้าเรียนในกรุงสยามบันทึก มีฉะที่จะเลิกสรว  
เจ้าเรียนแล้ว

ยังมีโคลงของผู้แต่งหนังสือนี้เอง ได้  
ร้อยกรอง ขึ้น นำ มา ลงไว้ต่อไปเป็นเครื่องเตือนใจ  
เพิ่ม.เติมให้ นักเรียน

สรวพสาครเสาวอ่านเกิด	ชัญผล
เปลืองใจปลุกทุกข์คน	ปลุกพ้อ
อีกสนทนาสอนนี้	สวภาพ ชอบนา
หลายปากกรูหลายข้อ	รวบรู้ถึงเคี้ยว
เขียนก็กำพร้อมช่วย	กนิกิ นึกพ้อ
ทอนทอวารอน้ำ	ระสน
เสียดกลเสื่อมทรพ้อม	โทษแน่
วันจะคอยงานนั้น	ผิดได้ทั้งๆ

ผู้แต่งราชกิจจานุเบกษา

# ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๖

หนังสือพิมพ์ที่มีมานานแล้ว ชื่อว่า  
ราชกิจจานุเบกษาในปีฉลูเชษฐศก ๑๒๕๑ นั้น  
จะได้ออกต่อไป ราคาเล่มละ ๔ บาท  
ค่าส.แถมป ๑ บาท การที่เรียกค่าส.แถมป  
เกินไป ๑๖ อัฐนี้ ถ้ากระทรวงที่นี้คุณเหมือน  
ผู้ทำการพิมพ์หนังสือที่จะเอาเปรียบ แต่การ  
ที่ไปอยู่ณเมืองนี้ พนักงานส่งหนังสือ  
ต้องขาดทุนค่าส.แถมปมาก เพราะหนังสือที่  
ออกไปมากกว่าแต่ก่อน น้ำหนักก็มากตามขึ้น  
จึงต้องเพิ่มค่าส.แถมปขึ้นด้วย จึงต้องเรียก  
ตามที่ว่าแล้ว

อนึ่งในปีต่อไปนี้ หนังสือราชกิจจานุเบกษา  
จะเปลี่ยนตราหน้าหนังสือใหม่ เช่นตราคล้าย ๆ  
กับราชกิจจานุเบกษา จำนวนปีเชษฐศก ๑๒๖๖  
ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเรียบร้อยงดงามสุภาพก็ ไม่  
เป็นการรุงรังแลถ้าหากด้วย

เมื่อผู้ใดจะต้องการรับหนังสือราชกิจจา  
นุเบกษา ในปีใหม่จึงโปรดยก ทำแห่ง  
ที่อยู่แถมนามมายังโรงอักษรพิมพ์การ จะได้ส่ง  
ไปยังท่านทั้งปวง แต่ท่านผู้ใดที่รับ  
อยู่ในช่วงศกนี้เลิกกันแล้ว ไม่ต้องบอกมา  
คงจะส่งไปตามเดิม ยกไว้เสียแต่จะเลิกไม่รับต่อไป  
จำนำหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๕  
ทั้งชอก สรว ขาญ นำเรื่อง ความยัง กำดัง เก็บคิ  
พิมพ์อยู่ ถ้าเสร็จแล้วเมื่อใดจะส่งไปยังท่าน  
ผู้รับราชกิจจานุเบกษาเล่มนั้นที่กัน

การที่จะเขียนหนังสือราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๕ นั้น ถ้าผู้ใดประสงค์จะให้เขียนก็จะรับเขียน  
ผูกทำสมุด อย่างแข็งแรงก็แต่เดือนทองเป็น  
ลวดลายตลอด ราคาเขียนคงเดิม ฤจะต้อง  
การที่โรงพิมพ์ได้ เขียน เรียบร้อย เสร็จแล้วก็ได้  
ราคาเล่มละ ๑๐ บาท กว่บว่าหนังสือที่จะส่ง  
ไปอ่านครั้งหนึ่งแล้ว ก็คงจะเปราะระเมื่อนไม่ชาว  
สวาคบวิสุทธิได้ ถ้าท่านผู้ใดจะต้องการใหม่  
จงโปรดจกขมามาให้ทราบจะได้ ทำส่งไปที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชกิจจานุเบกษาเก่า ๆ แล  
พระราชบัญญัติต่าง ๆ มีจำหน่ายที่โรงอักษร  
พิมพ์การหลายสิบเรื่อง ถ้าเป็นเวลาต้องการ  
ของท่านผู้ใด เชิญมาซื้อแต่เวลาเช้า ๓ โมง  
จนเวลาบ่าย ๔ โมงครึ่ง